



บันทึกข้อความ

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครราชสีมา
เลขที่ 585
วันที่ 5 ส.ค. 2555
เวลา 11.00 น.

ส่วนราชการ โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี โทร ๓๐๓๕
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ว ๐๔๕๖ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ด้วย โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้มีการจัดการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ ๖ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัย การสร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและผลงานวิจัยใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม นั้น

กองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าวและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชุม ชมการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เรียน คณบดี
- เพื่อไปขอพิจารณา
งานวิจัย ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
ครั้งที่ ๖
- เสนอผลงานวิจัยที่พร้อมส่งมา
5 ส.ค. 55

เรียน คณบดี
เพื่อไปขอพิจารณา

11/8/55
6 ส.ค. 55

ป.จ.ส.
6/3/55



โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2555

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 6

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ประเทศไทยและประชาคมโลกกำลังเผชิญกับปัญหาหลายด้านที่เป็นผลจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือที่รู้จักกันในนาม “กระแสโลกาภิวัตน์” ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของรัฐและตัวแสดงอื่นๆ ในระบบการเมืองระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ตลอดจนการเข้าสู่สังคมพหุความรู้ ที่ปรากฏภาพของการปะทะประสานกันระหว่างความคิดที่หลากหลายและความเชื่อที่แตกต่าง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยบีบรัดให้รัฐต่างๆ ต้องมีการปรับตัว ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ดังในกรณีของ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ อาเซียน (ASEAN) ที่มีเป้าหมายที่จะเคลื่อนตัวไปสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ที่ประกอบด้วยสามเสาหลักได้แก่ ประชาคมความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคม-วัฒนธรรม ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า อันเป็นรูปแบบการปรับตัวอย่างหนึ่งของชาติต่างๆ ในภูมิภาคนี้ภายใต้บริบทปฏิสัมพันธ์ระดับภูมิภาคและระดับโลก ในอันที่จะเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบซึ่งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความพร้อมความพร้อมอย่างดีของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียนเอง ก็ต้องพยายามที่ปรับตัวด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลายเพื่อรองรับกับการก้าวเข้าสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” โดยเฉพาะการพยายามในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นระดับต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนได้ ฉะนั้นโจทย์สำหรับสังคมไทยในวันนี้ก็คือ “สังคมไทยสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและภูมิภาคได้หรือไม่?” คำถามหลักนี้เป็นเป้าหมายทางวิชาการที่ชุมชนวิชาการทุกสาขาวิชา ต้องร่วมกันค้นหาคำตอบเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และปัญญาให้กับสังคมในการต่อสู้ภายใต้กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ และเล็งเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) และการเรียนการสอน ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการจัดประชุมประจำระดับชาติ มอ.วิจัย ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: ภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของโลก"

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และผลงานทางวิชาการระหว่างภาคีสถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน
- (2) เพื่อค้นหาแนวทาง ทิศทางและกระบวนการการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน ที่ครอบคลุมถึงประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน ภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของโลก
- (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ และระหว่างนักวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย :

นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 200 คน

แผนการปฏิบัติการ:

กิจกรรม	ระยะเวลา (เดือน)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	←→												
2. ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ		←→											
3. จัดประชุมทางวิชาการ ม.อบ. วิจัย										←→			
4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน											←→		
5. จัดทำเอกสารรายงานผลการวิจัย												←→	

ระยะเวลาดำเนินการ :

ระหว่างวันที่ วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ. อุบลราชธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐ เอกชน และชุมชน ก่อให้เกิดความคิดในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต
 2. การเผยแพร่งานวิจัยให้ประชาชนและชุมชนได้รับทราบ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
-